

Hệ thống Phân bổ Địa điểm Trường Trung học cơ sở (SSPA) 2024**Các câu hỏi thường gặp****Công bố kết quả SSPA**

- (1) **H** Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể trở lại trường và nhận kết quả phân bổ vào ngày công bố kết quả phân bổ (tức ngày 9 tháng 7 năm 2024) hoặc đăng ký với các trường được phân bổ vào ngày 11 và 12 tháng 7, họ nên làm gì?
- Đ** (a) Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể trở lại trường học và nhận kết quả phân bổ cũng như hoàn tất thủ tục đăng ký trực tiếp với các trường được phân bổ, họ nên xin hiệu trưởng trường tiểu học của con mình cấp văn bản ủy quyền cho người đại diện thay mặt họ. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với trường tiểu học tương ứng. Vào ngày công bố kết quả phân bổ, người được ủy quyền phải đích thân xuất trình giấy tờ tùy thân của mình để nhận bản gốc Phiếu Nhập học và Giấy Ủy quyền Đăng ký cho Học sinh Trung học cơ sở 1 của học sinh liên quan từ trường tiểu học cũng như hoàn thành các thủ tục đăng ký vào các ngày quy định với các giấy tờ tài liệu có liên quan. Nếu không, các địa điểm Trung học cơ sở 1 (S1) được phân bổ sẽ không được bảo lưu.
- (b) Nếu phụ huynh/người giám hộ thực sự gặp khó khăn trong việc tự mình đăng ký với các trường được phân bổ trong thời gian đăng ký, họ cần thông báo với các trường liên quan hoặc Bộ phận Phân bổ Địa điểm Trường học (SPA) của Bộ Giáo dục (EDB) trước khi thời gian đăng ký kết thúc để sắp xếp các phương án thay thế. Không làm như vậy đồng nghĩa với việc họ chọn từ bỏ chỗ học được phân bổ.
- (2) **H** Học sinh cần làm gì nếu bị mất giấy tờ phân bổ trước thời gian đăng ký?
- Đ** Nếu bị mất giấy tờ phân bổ trước thời gian đăng ký, học sinh này nên xin cấp lại càng sớm càng tốt. Học sinh hoặc người đại diện được ủy quyền của học sinh phải mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân của học sinh và tài liệu của các trường tiểu học đang theo học (ví dụ như báo cáo của trường hoặc Primary 6 Student Record Forms) và hoàn thành các thủ tục thay thế tại Bộ phận SPA của EDB (Địa chỉ: Podium Floor, West Block, Education Bureau Kowloon Tong Education Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon) trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:30 đến 13:00 và 14:00 đến 18:00; đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ). Phí chữ ký chính thức là HK\$125. Nếu học sinh bị mất giấy tờ phân bổ trong thời gian đăng ký, học sinh này nên liên hệ với Bộ phận SPA của EDB theo số 2832 7740 hoặc 2832 7700 càng sớm càng tốt.

(3) H Phụ huynh cần làm gì khi có nguyện vọng đăng ký nhập học cho con em vào trường khác sau khi công bố kết quả phân bổ hoặc con em được trường khác nhận sau khi đăng ký?

Đ Vì nhiều lý do khác nhau, phụ huynh có thể muốn nộp đơn xin nhập học cho con em mình vào một trường khác. Trong trường hợp này, phụ huynh có thể nộp đơn trực tiếp đến các trường nhưng việc con em họ có được nhận hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của các trường này. Trước khi biết được rằng con em mình đã được một trường khác nhận, phụ huynh nên đăng ký với trường được phân bổ trong thời gian đăng ký quy định. Nếu không, học sinh sẽ được coi là đã từ bỏ địa điểm trường học được phân bổ.

Nếu học sinh được một trường khác nhận vào học thì học sinh này cần lấy Phiếu Nhập học từ trường học được phân bổ mà học sinh đã đăng ký để nộp cho trường sẽ chuyển đến. Sau khi học sinh lấy Phiếu Nhập học từ trường được phân bổ, trường này sẽ hủy đăng ký và địa điểm S1 đã phân bổ sẽ không dành cho học sinh đó nữa.

(4) H Có trường hợp học sinh được phân bổ đến một trường ở quận khác không?

Đ Một học sinh sẽ được phân bổ đến một trường học ở các quận khác trong các trường hợp sau:

(a) Học sinh có thể đã được một trường học ở quận khác nhận trong giai đoạn Địa điểm Tùy ý (DP):

(b) Học sinh có thể đã hoặc được phân bổ một địa điểm trường học ở quận khác được chọn trong Phần A “Các Lựa chọn Trường học Không Hạn chế” trong giai đoạn Phân bổ Trung tâm (CA); hoặc

(c) Mỗi mạng lưới trường học sẽ có các trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn quận và một số trường trung học cơ sở ở tại các quận khác để phụ huynh lựa chọn. Học sinh có thể được phân bổ đến một trường trung học ở một quận khác trong mạng lưới trường học của mình.

(5) H Học sinh có được phân bổ vào các trường ngoài lựa chọn trường mà học sinh đã điền trong Mẫu đơn Một Lựa chọn Trường trung học cơ sở (Choice Form) không?

Đ Khi hoàn thành “Các Lựa chọn Trường học Không Hạn chế” tại Phần A của Choice Form, phụ huynh có thể chọn tối đa ba trường trung học cơ sở từ bất kỳ mạng lưới trường học nào. Khi hoàn thành “Các Lựa chọn Trường học Hạn chế” tại Phần B, phụ huynh có thể chọn tối đa 30 trường trung học từ mạng lưới trường học phù hợp với con em mình.

Trong quá trình phân bổ, “Các Lựa chọn Trường học Không Hạn chế” trong Phần A sẽ được xử lý đầu tiên. Một học sinh thành công trong việc giành được một địa điểm trường học trong Phần A sẽ không được phân bổ vào trường có trong “Các Lựa chọn Trường học Hạn chế” trong Phần B. Nếu một học sinh không được phân bổ một địa điểm trường học sau khi tất cả các lựa chọn trường học của học sinh này trong Phần A đã hết, học sinh này sẽ được phân bổ đến một trường trong Phần B.

Khi xử lý các lựa chọn trường học trong Phần B, máy tính sẽ phân bổ địa điểm trường học cho học sinh theo nhóm phân bổ, lựa chọn trường học và số ngẫu nhiên. Nếu học sinh không được phân bổ chỗ học sau khi tất cả các lựa chọn trường học của học sinh này đã hết, máy tính sẽ phân bổ một trường học cho học sinh này từ các trường trung học¹ còn chỗ trong mạng lưới trường học. Nói cách khác, phụ huynh càng điền nhiều lựa chọn trường học thì con em của họ càng có cơ hội được phân bổ vào một trường học theo đúng nguyện vọng. Ngược lại, nếu phụ huynh chỉ điền một vài lựa chọn trường học hoặc các trường phổ biến thì khả năng con em của họ được xếp vào một trường trung học nằm ngoài danh sách sẽ cao hơn.

¹ Không bao gồm các trường thuộc Chương trình Trợ cấp Trực tiếp và các trường có lưu ý “Học sinh sẽ không được phân bổ vào trường này trừ khi các học sinh này đã chọn trường làm lựa chọn của mình”

(6) H Liệu học sinh của một trường tiểu học chuyển tiếp/được chỉ định sẽ không được phân bổ vào trường trung học cơ sở chuyển tiếp/được chỉ định của mình?

Đ Các học sinh được đề cập chỉ đủ điều kiện giành một chỗ trong trường trung học cơ sở chuyển tiếp/được chỉ định nếu học sinh này thuộc Nhóm Mạng lưới 1 hoặc 2 và đã chọn trường trung học cơ sở chuyển tiếp/được chỉ định làm nguyện vọng đầu tiên của mình trong Phần B “Các Lựa chọn Trường học Hạn chế” của CA. Nếu số lượng học sinh đủ điều kiện vượt quá số chỗ có sẵn, thứ tự phân bổ ưu tiên sẽ dựa trên Nhóm Mạng lưới của học sinh và số ngẫu nhiên của học sinh cho đến khi tất cả đã kín chỗ.

Tuy nhiên, học sinh vẫn có khả năng không được phân bổ vào trường trung học cơ sở chuyển tiếp/được chỉ định khi:

- (a) Học sinh không đáp ứng yêu cầu về Nhóm Mạng lưới;
- (b) Học sinh đã không chọn trường trung học cơ sở chuyển tiếp/ được chỉ định làm trường đầu tiên của mình trong “Các Lựa chọn Trường học Hạn chế” trong Phần B của CA theo yêu cầu;
- (c) Số học sinh Tiểu học 6 đủ điều kiện chuyển tiếp/ được chỉ định nhiều hơn số lượng chỗ học của trường;
- (d) Học sinh đăng ký nhập học thành công tại một trường trung học cơ sở khác hoặc đã được phân bổ một địa điểm trường học theo “Các Lựa chọn Trường học Không Hạn chế” thuộc CA trong Phần A; hoặc
- (e) Học sinh đã được chấp thuận cho việc phân bổ trái tuyến.

(7) H Có sự khác biệt ở đâu trong việc sắp xếp phân bổ giữa các trường trung học thuộc Chương trình Trợ cấp Trực tiếp (DSS) tham gia vào Hệ thống SSPA và các trường trung học tư thực phi lợi nhuận và được chính phủ hỗ trợ?

Đ Sự sắp xếp phân bổ trường học cho các trường trung học cơ sở DSS và trường trung học tư thực phi lợi nhuận và được chính phủ hỗ trợ về cơ bản là giống nhau ngoại trừ việc các trường trung học cơ sở DSS có thể giành hơn 30% số chỗ S1 làm DP. Các trường vẫn được yêu cầu dành 10% số chỗ học cho CA để phân bổ theo Phần A “Các Lựa chọn Trường học Không Hạn chế”. Bên cạnh đó, số chỗ S1 trong các trường trung học DSS được phân bổ theo nguyên tắc “không lựa chọn - không phân bổ” trong Phần B “Các Lựa chọn Trường học Hạn chế” của CA. Nói cách khác, học sinh sẽ không được phân bổ vào một trường trung học cơ sở tham gia DSS trừ khi các em đã đưa trường đó vào danh sách lựa chọn trong Phần B của CA.

(8) H Phụ huynh có thắc mắc về kết quả phân bổ nên liên hệ tới đâu?

Đ Phụ huynh có thể liên hệ với Bộ phận SPA của EDB trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:30 đến 13:00 và 14:00 đến 18:00; đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ) tại Podium Floor, West Block, Education Bureau Kowloon Tong Education Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon. Các số điện thoại của Bộ phận SPA là 2832 7740 hoặc 2832 7700. Để biết thông tin chung về Hệ thống SSPA, vui lòng tham khảo Tờ rơi Thông tin và các video được tải lên trang chủ này.

Bộ phận Phân bổ Địa điểm Trường học

Bộ Giáo dục

Tháng 7 năm 2024